



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

ขณะนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ สอบได้	เลข ประจำตัว ผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/อันดับ	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	นายสมาน ศักดิ์ประดิษฐ์	ครู คศ.๓	โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	
๒	๐๑-๐๐๓	นางอัมพร ภูระหงษ์	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา คศ.๓	โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อนึ่ง การสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(นายวิชา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี  
แบบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่ สอบ ได้	ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน				คิดเป็น ร้อยละ
			ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	
๑	นายสมาน ศักดิ์ประดิษฐ์ ๐๑-๐๐๑	ครู คศ.๓ ร.ร.วัดยุคลราษฎร์ สามัคคี	๖๒	๗๘	๙๑.๓๓	๒๓๑.๓๓	๗๗.๑๑
๒	นางอัมพร ภูระหงษ์ ๐๑-๐๐๓	รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา คศ.๓ ร.ร.ท่าข้ามพิทยาคม	๖๘	๗๕	๘๗.๕๐	๒๓๐.๕๐	๗๖.๘๓

หมายเหตุ: ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ใน  
วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) อาคาร ๑  
ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

*(Signature)*

*(Signature)*